

รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างนักถ่ายภาพและเขียนข่าวมืออาชีพ” จำนวน 26 คน

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B 414 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1	ว่าที่ร้อยตรีภุชญา ศักดิ์คำดวง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักศึกษาทั่วไป
2	นางสาวช่อลัดดา คำธานี	นักประชาสัมพันธ์	สำนักศึกษาทั่วไป
3	นางอัจฉราวดี กำมุขโซ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กองแผนงาน
4	ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรัตน์ เลขกลาง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ
5	นายโกศล เนียรวิฑูรย์	ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ
6	นางวิชชุดา ลดาวัลย์	นักประชาสัมพันธ์	บัณฑิตวิทยาลัย
7	นางสาวขวัญฤติดา ไชยศิลา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กองบริการการศึกษา
8	นายพิรุฑูร วรรณตรง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
9	นายอภิเชษฐ์ ฉืดมงคล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	คณะเทคโนโลยี
10	ว่าที่ร้อยตรีประสาน ศาลางาม	บรรณารักษ์	คณะนิติศาสตร์
11	นางสาวชไมพร ศรีหาเวช	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ พัฒนานิสิต	คณะศึกษาศาสตร์
12	นายสงวนศักดิ์ พรรณะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	คณะศึกษาศาสตร์
13	นางสาววิไลลักษณ์ บุญหลักคำ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	คณะสาธารณสุขศาสตร์
14	นายยุทธนา ทับสมบัติ	นักวิชาการศึกษา	คณะสาธารณสุขศาสตร์
15	นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์	เจ้าหน้าที่โสตทัศนอุปกรณ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์
16	นางสาวจันจิรา ภูสามารถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	คณะสาธารณสุขศาสตร์
17	นางสาวณัฐกานต์ คำปลิว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	คณะวิทยาการสารสนเทศ
18	นายจตุรพงษ์ กาลจักร	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19	นางสาวสกุลรัตน์ คำดี	นักวิชาการศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20	นายชิตพล พลโสดา	นักวิชาการศึกษา	คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
21	นายปริญญา ศิริมนตรี	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
22	นายศุภวัฒน์ นามปัญญา	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ	คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม ศาสตร์

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
23	นายชลทิตย์ สีเทา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
24	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
25	นางสาวธรรพร อนุเวช	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
26	นายภัทรกวี กันทรมงคล	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างนักออกแบบกราฟิกมืออาชีพ” จำนวน 30 คน

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B 415 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1	นางพิมพ์พร พรรณศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองแผนงาน
2	นางวาสนา อุทัยแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองแผนงาน
3	นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กองแผนงาน
4	นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองแผนงาน
5	นางสาวกัญญมน แก้วมงคล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองแผนงาน
6	นายรัฐพงษ์ ศรีเตชะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองแผนงาน
7	นางนันทรัตน์ จำปาแดง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กองแผนงาน
8	นางสารดา พันธุ์เสนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	กองแผนงาน
9	นายมานะ ภูพินนา	นักวิชาการช่างศิลป์	สำนักศึกษาทั่วไป
10	นางสาววนิดา อุทาพันธ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
11	นางสาวประภาสิริ ศรีสารคาม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
12	นายณัฐดนัย สอนวงษ์แก้ว	นักวิชาการศึกษา	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
13	นางสาวจรรยาญา ทุงจันทร์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
14	นายศิริวิทย์ ลครมุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
15	นางสาว จิตตรา สาริกา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
16	นายเดชฤทธิ์ ฤทธิโคตร	นักวิชาการศึกษา	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
17	นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม	นักวิชาการศึกษา	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
18	นางสาวสุมินทร์ญาภาศ ทิพย์วงศา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
19	นางพัชรียา ตู๋	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
20	นางสาวสุพัตรา บุตราช	เจ้าหน้าที่วิจัย	ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่
21	นางสาวภทรพร ประสานสุข	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	งานหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่
22	นางสาวชญาณี ยิ่งกำแหง	นักวิชาการศึกษา	งานหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่
23	นางสาวอภัสรา วุฒิพันธุ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กองบริการการศึกษา
24	นายชโลธร พลอยสุภา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
25	นายบุญชู ศรีเวียงยา	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
26	นางสาวกัญญาภัทร รัฐอาจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	คณะนิติศาสตร์
27	นางสาวมัทนาภรณ์ แสนศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	คณะวิทยาศาสตร์
28	นางสาวณมน มณีโชติ	นักประชาสัมพันธ์	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
29	นางสาวจันทร์สุดา การดี	นักประชาสัมพันธ์	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
30	นายภัทรวรรษ สุระขุนทด	นักวิชาการศึกษา	คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม ศาสตร์

รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างพิธีกรรมให้อาชีพ” จำนวน 23 คน

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B 315 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1	นางสาวจิรภา สีหนาท	นักวิชาการศึกษาคำนาฏการ	กองบริการการศึกษา
2	นายกฤษฎา ประยงค์	เจ้าหน้าที่วิจัย	ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่
3	นายสถาพร กิณณรินทร์	นักวิชาการศึกษา	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
4	นายอภิสิทธิ์ เมืองโคตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
5	นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม	นักวิชาการศึกษาคำนาฏการพิเศษ	สำนักวิทยบริการ
6	นางสาวจรรยา ไชยกุล	นักวิชาการศึกษา	สำนักบริการวิชาการ
7	นางสาวเยาวลักษณ์ แกมศิริ	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สำนักบริการวิชาการ
8	นางสาวณตยา ลาดกระโทก	นักวิชาการฝึกอบรม	สำนักบริการวิชาการ
9	นางสาวนันท์นิชา วณิชพงษ์ศิริ	นักวิชาการฝึกอบรม	สำนักบริการวิชาการ
10	นายพงศธร ทิพย์โกมล	นักวิชาการฝึกอบรม	สำนักบริการวิชาการ
11	นางสาวชิตยา ไชยศรีหา	นักวิชาการฝึกอบรม	สำนักบริการวิชาการ
12	นายชานนท์ คำหวลล้ำจุมจัง	นักวิชาการฝึกอบรม	สำนักบริการวิชาการ
13	นางสาวกัณฑ์กนิษฐ์ หาญวงษา	นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)	สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
14	นางฉวีวรรณ อรรถะเศรษฐ์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
15	นางสาวอณณภิกา ราร่องคำ	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
16	นางสาวปิยะนุช อินทร์พรหม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝัังเมืองและ นฤมิตรศิลป์
17	นางสาวอัญธิกา ตันปานี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม ศาสตร์
18	นางกมลลักษณ์ พักพิงผ่องศิริ	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19	นางพัทตร์ไพไล น้อยวิมล	นักวิชาการศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20	นางวัลภา บุญหล้า	นักวิชาการศึกษาคำนาฏการ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21	นางพวงเพชร วอนวัฒนา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22	นายณัฐนนท์ วรรณมาตร	นิสิต	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23	นางสาวทิภากร โคมบัว	นิสิต	ชมรม Copag news สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง